



ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็น  
อาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ ๗๔

ตามที่ได้มีประกาศกรมการพัฒนาชุมชน ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ ๗๔ ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด โดยดำเนินการรับสมัครระหว่างวันที่ ๑ - ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครสอบดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สมัครสอบที่ได้ดำเนินการสมัครสอบตามขั้นตอนครบถ้วนภายในวัน เวลา ที่กำหนด จำนวนทั้งสิ้น ๒๒๗ คน ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ ๗๔ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๖, ๗ และ ๘ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาพัฒนา พ.ศ. ๒๕๔๐ ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ ๗๔ ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ ๗๔ ดังต่อไปนี้

ก. รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน)

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) รวม ๒๒๗ คน รายละเอียดตามเอกสารแนบ **ผนวก ก** .

ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบดังกล่าว จังหวัดร้อยเอ็ด โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครสอบได้รับรองตนเองในใบสมัครสอบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ไม่มีลักษณะต้องห้ามและมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้มีสิทธิสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ จะถือว่าผู้มีสิทธิสอบรายนั้นเป็นผู้ไม่มีคุณสมบัติและไม่มีสิทธิสมัครมาตั้งแต่ต้น

สำหรับผู้ที่สมัครสอบเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่ปรากฏรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิสอบตามประกาศนี้ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ด้วยตนเองที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ภายในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ในวันและเวลาราชการ โดยมีหลักฐานประกอบ ดังนี้

๑. แบบคำร้องขอเป็นผู้เข้าสอบ (แบบคำร้อง ๑)
๒. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง
๓. บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ

ทั้งนี้ เมื่อสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ตรวจสอบข้อมูลแล้วปรากฏว่าผู้ยื่นคำร้องเป็นผู้มีสิทธิสอบจริง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด จะประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิสอบเพิ่มเติมในวันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ หากไม่ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนดดังกล่าว จะไม่มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกในครั้งนี้

/ผู้สมัครสอบ...